

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 3022/UB-CN  
V/v Thực hiện Chỉ thị 147 - CT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 7 năm 1989

Thực hiện Chỉ thị số 147-CT ngày 30 tháng 5 năm 1989 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc triển khai thực hiện các Nghị định 27, 28-HĐBT ngày 22-3-1989 và quyết định số 38-HĐBT ngày 10-4-1989 của Hội đồng Bộ trưởng về điều lệ XNLH quốc doanh, xí nghiệp liên doanh và liên kết kinh tế: Ủy ban nhân dân giao cho các cơ quan, xí nghiệp tiến hành các việc trong bước 1 sau đây:

1/ Tổ chức truyền đạt và nghiên cứu các Nghị định 27, 28-HĐBT và quyết định số 38-HĐBT trong các cơ quan quản lý nhà nước các cấp và các tổ chức kinh tế trong thành phố để quán triệt đúng việc tổ chức các Liên hiệp xí nghiệp, xí nghiệp liên doanh, liên kết kinh tế theo điều lệ và quyết định của Hội đồng Bộ trưởng. (Văn phòng ủy ban đã sao gửi các ngành các quận, huyện)

2/ Các cơ quan, xí nghiệp, ủy ban nhân dân quận, huyện có các tổ chức XNLH, xí nghiệp liên doanh và liên kết kinh tế phải lập chương trình kế hoạch để triển khai thực hiện các nghị định và quyết định nói trên gồm các việc:

- Tổ chức phổ biến và nghiên cứu

- Tổ chức đánh giá tình hình hoạt động và tác dụng của các loại hình trên, đối chiếu với nghị định, nghị quyết mới của Hội đồng Bộ trưởng để có biện pháp củng cố lại, tổ chức lại cho phù hợp. Nội dung tổng kết, theo chỉ thị số 147-CT của Hội đồng Bộ trưởng kèm theo đây; Tùy tình hình cụ thể của từng cơ quan, xí nghiệp, quận, huyện cần hướng dẫn thêm nội dung để tổng kết cho sát thực tế.

Báo cáo tổng kết cần gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố (Tổ công nghiệp) và Ban Tổ chức chính quyền thành phố trước ngày 15-8-1989.

3/Ban Tổ chức chính quyền thành phố có trách nhiệm đôn đốc và tổng hợp, tổng kết của các cơ quan, xí nghiệp, quận, huyện báo cáo cho Ủy ban nhân dân thành phố.

4/ Các cơ quan, xí nghiệp, quận, huyện cần chọn điểm để chỉ đạo thực hiện bước 1 này báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố để chỉ đạo chung.

**T/M.ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ  
Chủ Tịch**

**Nguyễn Văn Huân**